



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

อธิการบดี มรพส. ร่วมงาน “วันนักข่าว” ประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดพิษณุโลก



เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. ร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักข่าว” และงาน “วันนักข่าว ๖๐” ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก และสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าว ณ ห้องประชุมราชมัย โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองฯ จ.พิษณุโลก และโรงแรมเมย์พลาซ่าแควร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมังกร จินตวง นายกสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก และพันจ่าอากาศเอก นพคุณย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก ในฐานะเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อสังคม ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Course MOOC

“สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ MOOC”

วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ <http://www.psr.ac.th/mooc>

ผู้บริหาร มรพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการระเบียบเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมะล่าย ครั้งที่ ๑ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า



เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐริธา ทับทิม ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระเบียบเศรษฐกิจ
หลวงพระบาง อินโดจีน เมะล่าย ครั้งที่ ๑ (The
1st LIMEC Committee Meeting) ณ โรงแรม

โมฆิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนกับคณะกรรมการดำเนินงาน ในการเตรียมความพร้อมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า กิจกรรม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
๓ ประเทศ ซึ่งเส้นทาง LIMEC ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ และประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์ในการเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า
ทางสังคม การพัฒนาทางวัฒนธรรม การรักษาสีงแวดล้อม, ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือบนพื้นฐานผลประโยชน์
ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร, ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยในขอบเขตของการศึกษาการสร้างอาชีพ ด้านเทคนิค และ
การบริหาร, เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการรวมถึง
การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ การปรับปรุงการบริการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษา LIMEC
ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และโลจิสติกส์



เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

◆◆ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ผู้ประสานงาน
นางสาวปาริ อัมรักษ์ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๓๘ เบอร์ภายใน ๗๒๓๐

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วรภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์